

## สพฐ.ช่วยเหลือ รร.ถูกฟ้องชำระหนี้ครุภัณฑ์

นำเสนอเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563

**สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย**  
ร้องกรมศ.ยุติธรรมและกรมศ.การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร กรณีโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานกว่า 1,000 แห่งเดือดร้อนจากการถูกฟ้องให้ชดใช้หนี้ที่เกิดจากการสั่งซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนเมื่อปี 61 ดาน สพฐ.เร่งหาแนวทางเหลือ

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการยุติธรรม และคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กรณีโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในพื้นที่จ.ขอนแก่น รอยเอ็ด อุตรธานี มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ กว่า 1,000 แห่งได้รับความเดือดร้อนจากการถูกรอคาฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายให้ชดใช้หนี้อันเกิดจากการสั่งซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนตั้งแต่ปี 2561

เนื่องจากมีบุคคลกลุ่มอ้างตัวเป็นบริษัทเอกชน เดินสายพบปะกับผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อนำครุภัณฑ์ทางการศึกษา หลอดไฟฟ้าแอลอีดี สมาร์ททีวี ขนาด 52 นิ้ว และเครื่องกรองน้ำ ให้กับทางโรงเรียนโดยระบุว่าโรงเรียนไม่ต้องชำระเงิน แต่ให้ทำใบสั่งซื้อและอนุมัติหมายรับทราบแทน แต่ปรากฏภายหลังว่าโรงเรียนกว่า 1,000 แห่ง ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ มูลค่าโรงเรียนละ 1.9 แสน - 2 แสนบาทจึงมีหนี้ยืมว่ามีขบวนการทำเป็นลักษณะของบริษัทอ้างว่ากระทรวงศึกษาธิการมีงบประมาณจัดซื้อให้โรงเรียนเหล่านี้ แต่สุดท้ายกลับโยนภาระให้กับโรงเรียน ทำให้โรงเรียน และครูในพื้นที่ภาคอีสานเดือดร้อนมากเกินความสามารถของเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเยียวยาได้นั้น

ดร.อำนาจ วิทยานูวัตติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง โดยกรณีนี้มาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการเซ็นสัญญาระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มบุคคลแอบอ้างที่เสนอครุภัณฑ์ โดยไม่ได้ไซ้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดซื้อ เนื่องจากไม่ได้เป็นนโยบายขอสั่งการจาก สพฐ.ให้ดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนของ สพฐ. จะเขาไปดูแลให้ความช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างไรบ้างโดยไม่ขัดหลักกับข้อกฎหมาย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563](#)